

Thư Cảm Ơn Của Sr Gemma Phuong Khanh - Cộng Đoàn Phaolô Chi Lăng (10/12/2010)

Cộng đoàn Phaolô Chi lăng 12, Săm Brăm - P. Khánh Xuân BANMÊTHUÔT - DAKLAK Chi lăng,
Ngày 8 /12/ 2010 --oOo-- Kính gửi: Cha Phaolô TRẦN ĐỨC HƯNG, SDM GIA TRƯỞNG LINH
HƯỚNG GIA ĐÌNH BÁC ÁI PHAOLÔ. Trọng kính Cha , Con là Nữ tu Gemma Phương Khanh,
Dòng Thánh Phaolô thành Chartres, con được sai lên vùng cao nguyên này để phục vụ các em Dân
tộc thiểu số tại Chi lăng, Banmêthuôt. Vừa qua chúng con có nhận từ Gia đình Bác Ái Phaolô, qua
Chị Nguyễn là bạn học, \$1.000,00 để giúp các cháu Dân tộc. Thay mặt các em Dân tộc, chúng con
xin chân thành cảm ơn Cha và qua Cha, toàn thể Gia đình Bác ái Phaolô, đã rất quảng đại giúp đỡ
các cháu. Hiện tại chúng con có 50 em Dân tộc, từ 7 đến 17 tuổi cả nam lẫn nữ, học từ cấp I đến
cấp III, và 10 em người Kinh, gia đình nghèo, hoặc hoàn cảnh gia đình có cha mẹ bệnh tật. Phần
đông các em Dân tộc này đã ở với chúng con từ 5-6 năm nay, đến từ những gia đình quá đông con
(7, 8 đứa), rất nghèo. Chúng con cũng xin được sự trợ giúp tạm cho một số cháu, tuy nhiên cũng
còn nhiều cháu khác chưa được giúp đỡ và những cháu này chúng con phải nuôi dưỡng trong hoàn
cảnh với khả năng tài chánh rất hạn hẹp. Chúng con rất mong được sự quan tâm của Cha và của
Quý Hội giúp cho 10 em Dân tộc rất mong đến với chúng con từ một buồng làng xa, cách nhà chúng
con gần 70 km. Nơi này chưa có điện, thiếu ăn, không có ruộng nương và các em chưa được đến
trường. Chính ông trưởng làng đã tìm đến với chúng con để xin cho các cháu ấy được ra ở nhà
chúng con để đi học. Chúng con hy vọng với lòng quảng đại của Quý hội, các cháu sẽ được nuôi
dưỡng ăn học . Nếu có thể được, xin Cha cùng Quý Hội giúp cho: 500.000 đvn / tháng / cháu X
10 cháu X 12 tháng = 60.000.000 đvn # \$ 3.000,00 / năm Số tiền 500.000 đvn chúng con đề
nghị cho 1 cháu trong 1 tháng gồm có : tiền ăn, học phí, áo quần, sách vở. Nếu được như vậy, 10
cháu Dân tộc này sẽ được khai sáng ở cấp I, đó cũng là nguyện vọng tha thiết của cha mẹ các cháu
khi đến với chúng con, họ chỉ xin cho con họ được học hết cấp I thôi (5 năm). Kính thưa Cha,
trong tinh thần truyền giáo ở vùng Cao nguyên này, chúng con mong được Cha và Quý Hội đồng
hành, để chúng con được khích lệ và phần khởi hơn trong sứ vụ phục vụ người nghèo và bần khổ
nhất mà chúng con được giao phó. Một lần nữa, con xin chân thành cảm ơn về sự quan tâm của
Cha cũng như lòng quảng đại bác ái của Quý Hội đối với người nghèo đặc biệt với người Dân tộc.
Nhân dịp này, con xin thay mặt Cộng đoàn kính chúc Cha và Quý hội viên niềm vui và An bình của
Đức Emmanuel, Con Thiên Chúa làm Người, với một Năm Mới Hạnh phúc, Khang an. Kính ,
Sr Gemma Phuong Khanh, spc * Kèm theo vài hình ảnh của các cháu.
http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-126_3-126_4-688/